



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC: Ngày 22 tháng 3 năm 2023

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Địa Hạt Không Khí thiết lập thỏa thuận ngừng hoạt động tại Bayview Hunters Point với Recology

Công ty phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát bụi tại địa điểm bỏ trống

SAN FRANCISCO – Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh hôm nay đã thông báo rằng họ đã thành công đạt được Thỏa Thuận Chấm Dứt và Đóng Cửa với Recology San Francisco để chấm dứt hoạt động tại địa điểm nghiền mảnh vụn tro tại Bayview Hunters Point.

Hành động này sẽ yêu cầu Recology phải hoàn toàn rời khỏi địa điểm này vào cuối năm nay và tuân thủ các điều khoản bổ sung về kiểm soát bụi. Thỏa thuận này cũng giải quyết một Thông Báo Vi Phạm chưa được xử lý do quá hạn giấy phép.

Tiến Sĩ Philip Fine, viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí cho biết: “Địa Hạt Không Khí đã thực hiện hành động quyết đoán để thiết lập thỏa thuận với Recology nhằm đình chỉ các hoạt động vi phạm rõ ràng các quy tắc của chúng ta tại Bayview Hunters Point.” “Động thái này là minh chứng rõ ràng cho cam kết của Địa Hạt Không Khí trong việc bảo vệ sức khỏe tinh thần và thể chất của cư dân Bayview Hunters Point.”

Recology đã vận hành một cơ sở nghiền các mảnh vụn tro như vật liệu xây dựng và phá dỡ tại Pier 94, Lot 352 ở San Francisco nhằm làm cho những vật liệu đó trở nên phù hợp để tái chế và tái sử dụng.

Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản về việc đóng cửa, giải quyết Thông Báo Vi Phạm (Notice of Violation, NOV) và yêu cầu công ty này tuân thủ các biện pháp kiểm soát bụi thậm chí còn nghiêm ngặt hơn các biện pháp theo quy định của Địa Hạt Không Khí. Thỏa thuận này cũng quy định các hình phạt tăng nặng nhanh chóng nếu Recology không rời khỏi địa điểm này chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Các biện pháp kiểm soát bụi sẽ được thực thi trong thời gian vận chuyển tất cả các vật liệu ra khỏi địa điểm, bao gồm tưới nước vào các đống mảnh vụn, che phủ ngay lập tức bằng tấm bạt của các xe rơ-moóc chở phế liệu khi đã chất đầy, giới hạn tốc độ tại địa điểm là năm dặm một giờ, hạn chế làn đường di chuyển tại địa điểm và bình ổn các tuyến đường ra vào để có thể làm sạch lốp xe tải và ngăn tình trạng phát thải bụi nhất thời từ bánh xe.

Gờ giảm tốc bằng kim loại sẽ được sử dụng để loại bỏ bụi khỏi lốp xe tải và ngăn việc tạo vệt phế liệu rơi vãi, đồng thời một xe tải tưới nước sẽ giữ ẩm cho các bề mặt đường lái xe. Một xe tải quét

đường cũng sẽ được sử dụng trong vài giờ mỗi ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, dọc theo các hành lang di chuyển chính.

Địa Hạt Không Khí sẽ thực thi các giới hạn nghiêm ngặt về việc phát thải bụi có thể nhìn thấy được và sẽ yêu cầu thực hiện các biện pháp bổ sung nếu cơ sở này có hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến công chúng trong quá trình loại bỏ mảnh vụn.

Địa Hạt Không Khí sẽ ban hành Thông Báo Vi Phạm khi các cơ sở vi phạm một quy định hay điều lệ cụ thể về chất lượng không khí. Những đơn vị vi phạm thường phải phản hồi thông báo này trong vòng 10 ngày và nộp một bản mô tả về những hành động sẽ thực hiện để khắc phục vấn đề. Những hành động này có thể bao gồm việc dừng một số hoạt động ngay lập tức hoặc thay đổi hoạt động hay thiết bị để bảo đảm tuân thủ.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

#

*Văn Phòng Thông Tin của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)*